



คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๕๑ / ๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ด้วย ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมมีมติให้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และเพื่อเป็นการพัฒนาภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	ที่ปรึกษา
พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร.	ประธานกรรมการ
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภินันโท, รศ. ดร.	รองประธานกรรมการ
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง	กรรมการ
รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร	กรรมการ
พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ, ผศ. ดร.	กรรมการ
พระมหาสมชาย กิตติปัญญา	กรรมการ
พระวิเชียร ปรีชาโน, ผศ. ดร.	กรรมการ
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิ์ธีรโรจน์	กรรมการ
รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขันธ์	กรรมการ

รศ.ดร.สำราญ ชันสำโรง	กรรมการ
ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์	กรรมการ
ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย	กรรมการ
ดร.ณรงค์ชัย ปิ่นทรายมูล	กรรมการ
ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมลเลิศ	กรรมการและเลขานุการ
ดร.ลลิตา พิมพ์รัตน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.ชาย หน่อแสง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

๑. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. จัดทำรายละเอียดตามเกณฑ์ที่กำหนดเสนอต่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ. ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย